



TOP รุกน้ำมันเครื่องบิน ทุ่มกว่าแสนล.รับอีอีซี

ทันหุ้น - TOP ทุ่มงบลงทุน 1.56 แสนล้านบาท ลุยโครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป เน้นน้ำมันอากาศยาน รองรับศูนย์ขนส่งอีอีซี ส่วน NNCL และ GPSC ได้รับส่งเสริมกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ →→→ **อ่านหน้า 2**

TOP

(ต่อจากหน้า 1)

พาคโบรคสองผลงาน TOP ไตรมาส 3/2561 ไตรมาสรับค่าการกลั่นสเปรตปิโตร ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูง เซียร์ซื้อ ชีเป่า 108 บาท

นางสาวดวงใจ อัครจินตจิตร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาให้การส่งเสริมโครงการลงทุนจำนวน 4 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 167,679 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการที่ 1 บริษัท สยาม เด็นโซ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้รับส่งเสริมกิจการผลิตชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ลดการใช้น้ำมันและการปล่อยมลพิษเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโรใหม่ เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,973 ล้านบาท ตั้งโครงการที่จังหวัดชลบุรี โดยโครงการนี้จะใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยปีละกว่า 2,632.6 ล้านบาท และช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย

● TOP ลงทุน 1.56 แสนล.

โครงการที่ 2 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ได้รับส่งเสริมกิจการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป เงินลงทุนทั้งสิ้น 156,621 ล้านบาท ตั้งโครงการที่จังหวัดชลบุรี โดยโครงการนี้จะเพิ่มความสามารถในการกลั่นน้ำมันดิบที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะการผลิตน้ำมันอากาศยานและน้ำมันดีเซลเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและเมืองการบินของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยรองรับความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่เพิ่มขึ้น และยังคงช่วยต่อยอดอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นอีกด้วย

โครงการที่ 3 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ในกลุ่ม บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) หรือ NNCL ได้รับส่งเสริมกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 60 เมกะวัตต์และไอน้ำ 10 ตันต่อชั่วโมง เงินลงทุนทั้งสิ้น

3,105 ล้านบาท ตั้งโครงการที่จังหวัดปทุมธานี โครงการนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งนำอากาศเสียที่มีความร้อนสูงมาใช้ต่อ จึงช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทย

โครงการที่ 4 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ได้รับส่งเสริมกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 57 เมกะวัตต์และไอน้ำ 70 ตันต่อชั่วโมง เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,980 ล้านบาท ตั้งโครงการที่จังหวัดระยอง โครงการนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งนำอากาศเสียที่มีความร้อนสูงมาใช้ต่อ จึงช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทย

● จับตามผลงาน O3 ไตรมาส

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ฝ่ายวิเคราะห์มีมุมมองเป็นบวกต่อกำไรปกติไตรมาส 3/2561 ของ TOP ประเด็นค่าการกลั่นและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ปรับเพิ่ม โดยข้อมูลล่าสุดของกลุ่มโรงกลั่นและปิโตรเคมี 1.ค่าการกลั่นสิงคโปร์ไตรมาส 3/2561 อยู่ที่ 6.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากไตรมาส 2/2561 มาจากการฟื้นตัวของค่าการกลั่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักทั้งน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล หลังแรงกดดันจากปริมาณสำรองน้ำมันสำเร็จรูปเริ่มลดลง รวมถึงถึงกำหนดหยุดซ่อมโรงกลั่นทั่วโลกในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ประมาณ 2.7 และ 4.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยคาดว่าค่าการกลั่นจะยังได้ประโยชน์จากปัจจัยดังกล่าวต่อเนื่องถึงเดือนตุลาคมที่จะมีการหยุดหน่วยกลั่นทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 5.8 ล้านบาร์เรล รวมไปถึงความต้องการใช้น้ำมันตามฤดูกาลในกลุ่ม Middle Distillate ในช่วงปลายปี

● ชีเป่าซื้อ 108 บาท

และ 2.ส่วนต่างราคาอะโรเมติกส์ไตรมาส 3/2561 รับเพิ่มอย่างแข็งแกร่ง โดยส่วนต่างราคาพาราไซลีนและเบนซิน ปรับเพิ่ม 72.4% และเพิ่มขึ้น 7.5% จากไตรมาสก่อน ตามลำดับ ซึ่งยังได้ประโยชน์จากโรงงาน PTA ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่โรงงานพาราไซลีนในภูมิภาคยังมีการหยุดซ่อมบำรุงจำนวนมาก ขณะที่โรงงานพาราไซลีนใหม่ที่มีแผนเริ่มผลิตในช่วงไตรมาส 3/2561 ยังคงไม่สามารถเดินเครื่องได้ตามแผน

ทั้งนี้มุมมองเป็นบวกต่อกำไรปกติไตรมาส 3/2561 ซึ่งนอกจากค่าการกลั่นและส่วนต่างราคาอะโรเมติกส์ที่ปรับเพิ่ม มองว่า TOP ยังได้ประโยชน์จากต้นทุนผลิต (Crude Premium) ที่ปรับลดลงเป็นปัจจัยหนุนผลประกอบการ ทำให้ยังคงแนะนำ "ซื้อ" ด้วยมูลค่าเหมาะสม 108 บาท